



ปีที่ 41 ฉบับที่ 182 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

**มหาวิทยาลัยประกาศให้อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ  
ในวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 9 เมษายน 2556**

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีกำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 โดยการสอบวัดความสามารถพื้นฐานทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

สอบวัดความสามารถพื้นฐานทั่วไป วันที่ 25 มีนาคม 2556

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เมษายน 2556

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

**ม.ราชภัฏนครฯรับสมัครนักศึกษา ป.โท/ป.เอก**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556 รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2556 ณ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 3

หลักสูตรที่เปิดรับมีดังนี้

**ระดับมหาบัณฑิต (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)**

หลักสูตรวิทยาศาสตรและหลักสูตรคณิตศาสตร์

**ระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับมหาบัณฑิต (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)**

ระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา และหลักสูตรการบริหารการศึกษา

ระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา หลักสูตรการบริหารการศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครและใบสมัครผ่านระบบรับสมัครได้ที่ [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง ช่วงปิดภาคเรียนมหาชัยสารจะรายงานข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ให้ทราบกันสัปดาห์ละครั้งทุก วันศุกร์ หลังจากเสร็จภารกิจเรื่องสอปลายภาค ในช่วงปิดภาคเรียนนี้มีหลายหน่วยงานได้เดินทางไปศึกษา ศึกษาดูงานต่างประเทศกันคึกคัก ต่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆกันมาเพียบ ก็ได้พักผ่อนกันไปช่วงหนึ่งแล้ว วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม นี้ ได้เวลามาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้ง ในการสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

เป็นที่แน่นอนแล้วว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554-2555 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะมีพิธีพระราชทานฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน ภาคบ่าย

ส่วนการฝึกซ้อมขอมของพัฒนานักศึกษาได้กำหนดไว้ดังนี้ บัณฑิตรายงานตัว วันที่ 22 มิถุนายน และ เข้ารับการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย วันนี้ ผศ.สุจารี แก้วคง รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้เชิญประธานและเลขาฯฝ่ายต่างๆของการดำเนินการฝึกซ้อมเตรียม บัณฑิตเข้ารับพระราชทานฯในครั้งนี้นำร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในวันที่ (22 มี.ค.) เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

ผศ.จตุรนต์ กীরตวุฒิปงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ไฟแรงสุดๆทันทีที่รับตำแหน่ง ก็ได้นัดคณะบดี คณะต่างๆ พร้อมทั้งผอ.สำนักส่งเสริมฯ เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “หลักสูตรการสอนที่เน้นให้ บัณฑิตเป็นนักคิด นักปฏิบัติ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดแนวทาง ความชัดเจนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คุณสมนึก สุรินทร์ แจ้งถึงบุคลากรทุกท่านที่เป็นตัวแทนนักกีฬา ที่จะร่วมแข่งขันกีฬาศุภเคราะห์สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 32 (บางแสนเกมส์) ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม นี้ ขอให้ส่ง เอกสารประกอบการแข่งขันดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้าง 1 ฉบับ ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม นี้ ที่งานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

วันนี้ (22 มี.ค.) เป็นวันดีบุคคลากรหนุ่มสาวของเราจงมือเข้าสู่ประตูวิหาห์กันถึง 2 คู่ คู่แรกอาจารย์ กรกฎ จำเนียร กับอาจารย์เมธาวิ แก้วสนิท คณะวิทยาการจัดการ เลี้ยงฉลองสมรสกันที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะมีการออกจากหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ เวลา 08.00 น. คู่ที่2 คุณปิยะพร แซ่จ้อง กับคุณฐานันดร กลิ่นมาลี ฝ่ายหญิงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย สังกัดหอสมุดกลาง มีเลี้ยงฉลอง มงคลสมรส ณ บ้านเลขที่ 12/2 ตำบลนาแหร

อำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 11.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยคำขวัญของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ “*อารมณ์คือปัญหา ปัญญาคือทางออก*” การใช้อารมณ์เป็นตัวเริ่มต้นปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ การใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ย่อมจะเป็นหนทางที่ดี ทั้งในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง” สวัสดิ์ดีจะ